

SSIปรับโครงสร้างการเงิน



นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศหยุดผลิตเหล็กแท่งแบนชั่วคราวที่โรงงานเอสเอสไอที่ไซต์ของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ดำเนินงานโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (SSI UK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ระหว่างรอผลการหารือกับรัฐบาลอังกฤษและผู้มีส่วนได้เสียในการให้ความร่วมมือลดต้นทุนการผลิตและหยุดผลขาดทุนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเฉพาะส่วนของยอดขายที่จำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก คิดเป็น 52% ของยอดขายรวมในงวด 6 เดือนปี 2558 แต่ไม่กระทบต่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท เนื่องจากยังมีวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนสำรองอยู่ และสามารถจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนราคาถูก

ในตลาดได้

“ตั้งแต่ธุรกิจโรงถลุงเหล็กเริ่มผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 บริษัทได้ลดต้นทุนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ภาวะตลาดเหล็กโลกที่กำลังการผลิตล้มความต้องการอย่างรุนแรงตั้งแต่ไตรมาส 4/2557 ทำให้ SSI UK ขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อเจรจากับผู้มีส่วนได้เสียของ SSI UK เช่น รัฐบาลอังกฤษ คู่ค้า และสหภาพแรงงาน” นายวินกล่าว

โดยกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ที่ให้เงินกู้แก่ SSI UK ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจเรียกให้ SSI UK ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้เงิน ซึ่งจากฐานะทางการเงินในปัจจุบันของ SSI UK ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ของ SSI UK จึงขอให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้ดังกล่าวในฐานะผู้ค้ำประกันของ SSI UK สำหรับ

In Brief : ย่อความ

SSI จับมือ 3 ธนาคาร เจ้าหนี้รายใหญ่ปรับปรุงโครงสร้างการเงิน 50,000 ล้านบาท หลัง SSI UK บริษัทลูก ผลิตเหล็กแท่งแบนขาดทุนหนัก ต้องหยุดผลิตชั่วคราว ส่วนธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนยังมีความสามารถในการแข่งขันสูง

หนึ่งเงิน 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 28,000 ล้านบาท โดยบริษัทและกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะดำเนินการร่วมกันในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงการรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัท และการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า

ทั้งนี้ ยอดหนี้รวมของบริษัทที่มีอยู่กับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ 3 ราย มีมูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ประมาณ 22,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย 22,000 ล้านบาท และธนาคารทีสโก้ 4,400 ล้านบาท